

# ฮาร์ดร็อกพิททยาจัดกิจกรรมสอนเปียโน ดนตรีสร้าง สุข เปียโนสร้างสมาธิ



ประเทศไทย พิทยา – วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ฮาร์ดร็อกพิททยา ร่วมกับมูลนิธิตรีรัตน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์จัดกิจกรรมสอนเปียโนในรูปแบบ วัน ทู ไฟว์ เปียโน (1 to 5 Piano) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และนักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอดำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวนนักเรียนทั้งหมดรวมกว่า 110 คน จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นำโดยทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัครฮาร์ดร็อกพิททยา นอกจากนี้ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ฮาร์ดร็อกพิททยาได้มีการจัดกิจกรรมสอนเปียโนให้แก่เพื่อนพนักงานและครอบครัวของพนักงาน กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุมฟิลล์มอร์ โรงแรมฮาร์ดร็อกพิททยา ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชน เพื่อนพนักงานและครอบครัวได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกทักษะการเล่นเปียโนในรูปแบบ วัน ทู ไฟว์ เปียโน เป็นการบรรเลงเปียโนด้วยการใช้นิ้วมือตามตัวเลข 1 ถึง 5 แทนตัวโน้ตสากล เทคนิคการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้ฝึกสามารถเล่นเปียโนได้ง่ายขึ้น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้มูลนิธิการกุศล ฮาร์ดร็อก ฮีลส์ (Hard Rock Heals Foundation) ซึ่งเป็นโครงการการกุศลของฮาร์ดร็อกทั่วโลก เพื่อสนับสนุนโครงการการกุศลที่ใช้พลังของดนตรีในการเยียวยา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของคนป่วยและผู้ยากไร้

เพราะการฝึกทักษะทางด้านดนตรีทำให้เกิดสมาธิและช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา เมื่อผู้ฝึกได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรี สมองทั้งสองซีกก็จะทำงานได้อย่างสมดุล เกิดการเรียนรู้ทางด้านศาสตร์และศิลป์ไปพร้อมๆกัน ฮาร์ดร็อกได้รับการขนานนามให้เป็นโรงแรมแห่งดนตรี ดังนั้นในแต่ละอย่างก้าว รวมไปถึงแต่ละกิจกรรมของเราจึงมีการบูรณาการสอดแทรกเสียงดนตรีเข้ามาใช้ เนกเช่นกิจกรรมการสอนเปียโนที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำดนตรีเข้ามาใช้เป็นเครื่องช่วยในการฝึกสมาธิ สร้างความสุข สร้างเสริมสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์และความจดจำที่ดี พัฒนาคุณภาพเยาวชนในชุมชน รวมถึงบุคลากรและครอบครัวของบุคลากรในโรงแรมอีกด้วย

เกี่ยวกับมูลนิธิการกุศล ฮาร์ดร็อก ฮีลส์ (Hard Rock Heals Foundation)

ดนตรีคือพลัง ที่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และเยียวยาจิตใจที่อ่อนล้า มูลนิธิ ฮาร์ดร็อก ฮีลส์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และทำให้ชีวิตของผู้ที่กำลังลำบาก หรือขาดแคลนดีขึ้นด้วยพลังของดนตรี ด้วยความร่วมมือจากหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความคิดอยากช่วยเหลือผู้คนเช่นเดียวกับเรา จึงทำให้มูลนิธิการกุศล ฮาร์ดร็อก ฮีลส์ ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนและทำให้พวกเขามีความสุขทั้งกายและใจ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 038-428755

เว็บไซต์ <http://pattaya.hardrockhotels.net>

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ผ่านทางแฟนเพจ <http://www.facebook.com/HardRockHotelPattaya>